

Chương trình Hội thảo của Khoa Đào tạo Quốc tế

Nhằm giúp sinh viên tiếp cận với doanh nghiệp để hiểu rõ hơn thực tiễn hoạt động của từng ngành nghề và có thêm định hướng nghề nghiệp trong tương lai, trong 2 ngày 29/3 và 1/4/2014, [Khoa Đào tạo Quốc tế](#), Đại học Duy Tân đã tổ chức nhiều Hội thảo chuyên ngành Công nghệ thông tin, Quản trị Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng cho sinh viên các khóa chương trình CMU và PSU.



Hội thảo Khoa Đào tạo Quốc tế

Các vấn đề thuộc lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Chứng khoán,... đã được đưa ra bàn thảo sôi nổi tại hội thảo. Công ty Cổ phần chứng khoán FPT Đà Nẵng đã cung cấp cho sinh viên thông tin hoạt động, cách thức giao dịch trên sàn chứng khoán để hiểu rõ hơn quy trình vận hành chung của các công ty chứng khoán tại Việt Nam. Đại diện Công ty công nghệ KMS-Technology Hồ Chí Minh (KMS) mang đến cho sinh viên kiến thức hữu ích về công nghệ, các phần mềm mà các công ty phần mềm đang hướng tới, giới thiệu các hệ điều hành Android, IOS, Windows phone,... Từ những kiến thức này, sinh viên sẽ nhận định được chính xác các xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán cũng như nắm bắt các xu hướng phát triển của công nghệ trong hiện tại và tương lai để đạt được hiệu quả tốt nhất trong công việc.



Ông Bùi Phong phát biểu tại Hội thảo

Ông Bùi Phong - Đại diện KMS cho biết: *“Chúng tôi muốn mang đến cho sinh viên Đại học Duy Tân cái nhìn gần hơn về thực tế ngành nghề cũng như yêu cầu của các doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ hỗ trợ một cách tích cực nhất đối với các bạn lựa chọn một vấn đề đang bàn thảo tại đây để làm bài tập thực hành hay đề tài tốt nghiệp. Cơ hội thực tập và làm việc tại công ty luôn mở rộng với tất cả sinh viên Duy Tân.”*

Nắm rõ được xu hướng tuyển dụng cũng như yêu cầu của các doanh nghiệp, sinh viên Duy Tân sẽ có thêm nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm cũng như khẳng định và phát triển bản thân. Đó cũng chính là nền tảng ban đầu khởi nguồn cho những thành công trên con đường nghề nghiệp của mỗi sinh viên.

(Truyền Thông)